



ประกาศ

รายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น”
2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี”

โดยผลงานในกลุ่มที่ 1 จะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ซึ่งกำหนดการตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

สำหรับผลงานในกลุ่มที่ 2 คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือของผลงานอีกครั้ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ดังรายชื่อข้างท้าย

1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น”

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ			
1	กรมปศุสัตว์	กองสารวัตรและกักกัน	การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
2	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	การส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า)
3	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
4	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กองแผนงาน	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ CPS
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ			
5	กรมการแพทย์	สถาบันทันตกรรม	การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย
6	กรมการแพทย์	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
7	สำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	การบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ฯสู่ชุมชน
8	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ	การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง



ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
9	กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น	การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม
10	จังหวัดราชิวาส	โรงพยาบาลตากใบ	การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดใน บริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ ชายแดนภาคใต้
รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ			
11	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ	อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ ได้ด้วยตนเอง (DIY SPACER)
12	กรมบังคับคดี	ศูนย์สารสนเทศ และกอง บริการการคลัง	ระบบการบังคับคดีแพ่งทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Civil Case Management System)
13	กรมการค้าภายใน	สำนักกำกับและตรวจสอบ เครื่องชั่ง	การพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องชั่งวัด อัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อ
14	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง ในสัตว์เลี้ยง
15	การประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10	โปรแกรมประยุกต์ Wmap เวอร์ชัน 9.12
16	กรมการแพทย์	ทีม ECT Breast สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติด หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
17	กรมวิชาการเกษตร	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรสุพรรณบุรี	เครื่องจักรกลในไร้อ้อย แก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
18	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	รามาชิปติยางครอบท่อแทงเจาะ: Trocar เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัด ผ่านกล้อง
19	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชุดสวนสารทึบรังสีสำหรับการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง ส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ			
20	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ ความไม่สงบ
21	กรมสุขภาพจิต	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	โครงการ "ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ ชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร"
22	สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ต้นแบบระบบ thaismartfarmer.net

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
23	สำนักพระราชวัง	โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา	การให้บริการองค์ความรู้ โครงการ ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
24	กรมควบคุมโรค	สำนักโรคเอดส์	โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชน
25	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สำนักงานข้อมูลธุรกิจ	การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse)
26	กรมการขนส่งทางบก	สำนักวิศวกรรมยานยนต์	ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ สำหรับสถานตรวจสภาพรถผ่านทาง ระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
27	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่	รูปแบบการบูรณาการการดำเนินงาน ควบคุมโรคอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ โปรแกรมบริหารงานคลินิกโรค ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
28	สำนักงานประกันสังคม	สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน	รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
29	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ
30	จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลขอนแก่น	การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษ สำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)
31	จังหวัดนราธิวาส	โรงพยาบาลตากใบ	Mobile pap smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน
32	จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ	การพัฒนางานบริการบำบัดรักษา ยาเสพติด
33	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์		โครงการแพทย์แผนไทย สู่ศูนย์การ เรียนรู้

2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี”

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ			
1	กรมการขนส่งทางบก	สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	การบรรจรถ การถอนรถขนส่งส่วน บุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบกต่างสำนักงาน
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ			
2	จังหวัดตรัง	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกันตัง	ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
3	จังหวัดสกลนคร	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
4	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ			
5	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แอปพลิเคชัน “ฝนหลวง”
6	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง	ผ่าตัดต่อกระดูกสะกุกุคใหม่ด้วย Lerprat technique
7	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา	การประดิษฐ์เครื่องตรวจจับสารละลาย (DROP SENSOR)
8	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Expense Travel : e-GET)
9	การประปาส่วนภูมิภาค		ชุดทดสอบคุณภาพน้ำด้านแบคทีเรียอย่างง่าย
10	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		ระบบติดตามงานสายด่วน 1129 - Project Tracking System
11	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ ภายใต้ ศูนย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ
12	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์	บริการ Pay/receive with mobile by KTB netbank
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ			
13	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา	การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า อุทกภัย-ดินถล่ม
14	กรมการขนส่งทางบก	สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1	การตรวจสภาพอุปกรณ์ส่วนควบใต้ท้องรถด้วย IP Camera
15	กรมปศุสัตว์	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	การยกระดับพันธุ์กรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ปากช่อง 5
16	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	การพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม
17	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	จิตแพทย์พี่เลี้ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
18	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	การพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านระบบไปรษณีย์โลจิสติกส์
19	กรมการขนส่งทางบก	กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักงานการขนส่งสินค้า	ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center)
20	กรมชลประทาน	สำนักชลประทานที่ 12	การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผู้ใช้น้ำระดับแปลงนาและการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ
21	กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน	ปุ๋ยรายแปลง Application
22	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี	พัฒนาระบบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทันเวลา
23	กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่	การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์
24	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5	Anti-Corruption Map
25	กรมบัญชีกลาง	สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	การติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
26	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27	กองทัพบก	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	กระบวนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยสูงอายุ
28	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก
29	กองบัญชาการกองทัพไทย	สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	โครงการเหนี่ยวนำแม่โคให้เป็นสัตว์โดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
30	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ	โรคเรื้อนในเมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ควรได้รับการเยียวยา
31	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงสีข้าวขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน มกษ. 4403-2553 อย่างมีส่วนร่วม

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
32	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานจรตำรวจ	โครงการตรวจราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e - Inspector
33	จังหวัดสุโขทัย	โรงพยาบาลกงไกรลาศ	พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
34	จังหวัดลำปาง		การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน
35	จังหวัดสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	การพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสระบุรี
36	จังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ	การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน
37	จังหวัดหนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
38	จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์ : การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
39	เทศบาลนครหาดใหญ่		เครือข่ายบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ
40	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี	การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า
41	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์	The Vital Link (เส้นทางเชื่อมการรอดชีวิต)
42	มหาวิทยาลัยมหิดล	ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี	บริการตรวจผู้ป่วยนอก รวดเร็ว เบ็ดเสร็จครบวงจร
43	บริษัท ขนส่ง จำกัด		การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลการพิจารณารางวัลรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557

กลุ่มพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

